

## แจเลยิงภาษีโง่งครึ่ม สั้คุมสินค้าออนไลน์

Source - เดลินิวส์ (Th)

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีการสั่งซื้อระบบออนไลน์จากต่างประเทศและจัดส่งทางไปรษณีย์เข้ามาในไทย หลังพบว่าผู้ประกอบการและผู้ซื้อของไทยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ส้าแดงราคาสินค้าต่ำกว้าความเป็นจริง เพื่อให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท เข้ามาในไทย

"ที่ผ่านมามูลค้าการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ทั้งในและต่างประเทศจะเติบโตขึ้นเยอะมาก แต่การจัดเก็บรายได้ภาษีจากสินค้าเหล่านี้กลับยังไม่เยอะตาม เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อมักระบุราคาส้าแดงต่ำกว้า 1,500 บาท ทั้งหมดเพื่อไม่ต้องเสียภาษี แต่พอมีการตรวจสอบจริง ุ่กัพบว่าเกือบทั้งหมดมีราคาเกินกว้าที่กำหนด อย่างบางรายประมูลกระเป้าจากญี่ปุ่นระบุราคา 400 เยน หรือคิดเป็นเงินในไทยเพียง 120 บาท แต่พอเปิดเข้าไปดูกลับเป็นกระเป้าแบรนด์เนมมูลค่านับหมื่นบาท"

สำหรับสินค้าออนไลน์ที่จะคุมเข้ม มีทั้งสินค้าที่ประมูลจากเว็บไซต์ในต่างประเทศ เช่น อีเบย์ เว็บไซต์จากญี่ปุ่น รวมถึงสินค้าสั่งซื้อจากเว็บไซต์ออนไลน์โดยตรง ซึ่งได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมศุลฯ สอดส่องเพิ่มขึ้นหากพบว่าสินค้ารายการใดบนหน้าเว็บไซต์สอดคล้องกับสินค้าที่สั่งซื้อมาในไทยก็จะให้เก็บภาพหน้าจอ หรือแคปหน้าจอไว้ทันที เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษี รวมถึงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ส่งข้ามชายแดนเข้ามาขายในไทยก็ตรวจดูด้วย เพราะที่ผ่านมายังพบกระเป้า รองเท้าแบรนด์เนมของปลอม ลักลอบส่งเข้ามาขายในไทย อย่างไรก็ตามหากเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่คนไทยไปทำงานและส่งกลับก็อาจได้รับการยกเว้นตามความเหมาะสม

ทั้งนี้แนวทางการแก้ไข กรมได้มีการตั้งศูนย์ข่าวกรมศุลกากรขึ้นมา เพื่อเก็บรวบรวมการข่าว ป้องกันการส้าแดงเท็จ ส้าแดงราคาต่ำหรือน้าหนักเกิน โดยกับบริษัทรับพริ้อร์ เดอร์ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าตรวจพบจงใจกระทำผิดซ้ำซากจะมีการขึ้นบัญชีดำ เพื่อทำการตรวจสอบถี่ขึ้นและยึดของจริงเพื่อให้ทำธุรกิจได้ยากขึ้น ไม่ใช่ให้เพียงจ่ายค่าปรับแล้วจบไปเหมือนแต่ก่อน หรือหากเป็นกรณีบุคคลที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หากซื้อที่เดียวกันบ่อยก็จะมีการตรวจเข้มด้วย เพราะพบว่ามีควมพยายามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาขาย

นายกุลิศ กล่าวว้าที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอให้กรมศุลฯ ปรับลดการยกเว้นภาษีสินค้าออนไลน์ให้เหลือไม่เกิน 500 บาท เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น แต่กรมศุลฯ ยังคงยืนยันที่เรียกเก็บเหมือนเดิมแต่จะมีการเพิ่มความเข้มงวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้น

ส่วนข่าวลือว้าปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีกรมศุลฯ ได้ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายออนไลน์ รายใหญ่ของโลกอย่างลาซาด้า และ อาลีบาบา เตรียมย้ายฐานการค้าหนีไปประเทศอื่น ขอยืนยันว้าไม่เป็นความจริงและขณะนี้ก็ได้มีการหารือกับทั้ง 2 บริษัทอย่างต่อเนื่องถึงการจัดตั้ง อี คอมเมิร์ซ พาร์คในเมืองไทย อีกทั้งยืนยันว้ากฎหมายภาษีศุลกากรใหม่ที่เตรียมใช้วันที่ 13 พ.ย.นี้ จะมีการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการขนสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม รวมถึงการถ่ายล้าสินค้าจากเครื่องบินให้สะดวกมีขั้นตอนการขนส่งที่ลดลง

นอกจากนี้ก่อนที่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ กรมฯจะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ ระดับประเทศ 600 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกจาก**สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เข้ามาประชุมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นก่อนที่กฎหมายบังคับใช้จริง เช่น เรื่องเขตปลอดภาษี วิธีศุลกากรนำเข้าส่งออกต่าง ๆ เป็นต้น.

## เปิดด่าน “สิงขร” ติดพรมปักปันเขตแดน รอเมียนมาลงนาม-เอกชนลุ่มจนเหนือรับอาหิสงส์

Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ (Th)

เปิด “สิงขร” เป็นด่านถาวรติดปัญหาปักปันเขตแดน เมียนมาไม่พร้อมลงนาม ด้านเอกชนภาค ตะวันตก “ประจวบฯ-เพชรบุรี-สมุทรสาคร” ลุ่มรับอาหิสงส์นำเข้าวัตถุดิบอาหารทะเลจากเมืองมะริดมาแปรรูปส่งออก มั่นใจหากเปิดด่านได้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร ก่อสร้าง อุปโภคบริโภค ประมง ท่องเที่ยว โต ก้าวกระโดดแน่ ด้านทางการเมียนมาเร่งสร้างถนนสองเลน 180 กม. พัฒนาเมืองมะริด ตะนาวศรี

ด่านสิงขรตั้งอยู่ที่หมู่บ้านไร่เขวา อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรงข้ามกับหมู่บ้านมุตองของเมียนมา เป็นทางผ่านไปยังเมืองมะริด ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร หากการเดินทางสะดวกจะใช้เวลาเพียง 3.5 ชั่วโมง ที่ผ่านมามีการผลักดันให้ยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้า ขณะที่ ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปพบกับ พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีเมียนมา อย่างเป็นทางการ และได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์กับเมืองมะริด

ขณะเดียวกันในปี 2558-2559 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ เรื่อง การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่าน สิงขร และรัฐบาลไทยยังได้ผ่อนคลายนโยบายจำกัดด้านการค้าและการท่องเที่ยวในบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขรอีกด้วย แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเปิดเป็นด่านถาวรได้

เอกชนลุ่มเปิดด่านถาวรให้เร็ว

นายศุภอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันด่านสิงขรสามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ตามปกติ แต่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพราะยังไม่ได้ยกระดับขึ้นเป็นด่านถาวร เนื่องจากยังติดปัญหาสำคัญ คือ ด่านฝั่งเมียนมา ตั้งอยู่ใกล้กับเขตแดนมากเกินไป จะต้องดำเนินการถอยร่นออกไปอีก แต่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาต้องการ ตรวจสอบการแบ่งเขตแดนกันอีกครั้ง แม้จะมีการสำรวจเขตแดนกันเรียบร้อยแล้วก็ตาม

ขณะเดียวกัน ทางฝั่งไทยยังคงเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษอยู่ โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผ่านด่านสิงขร เฉลี่ยอยู่ที่ 200-300 ล้านบาท/ปี ถือว่ามีมูลค่าไม่มากนัก เพราะการเดินทางในฝั่งประเทศ เมียนมาไม่สะดวก ซึ่งหลายหน่วยงานคาดการณ์ว่า หากเปิดด่านถาวรได้จะทำให้การนำเข้า-ส่งออก เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เมียนมาได้เริ่มปรับปรุงถนนแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2561 ซึ่งจะส่งผลให้ การส่งออกสินค้าประมงจากเมืองมะริดมายังฝั่งไทยสะดวกรวดเร็วกว่าขึ้น จากเดิมที่ต้องขนส่งอ้อมไปที่

จังหวัดระนอง เพื่อลำเลียงเข้ามายังจังหวัดสมุทรสาครกว่า 80% นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการหลายราย เริ่มนำเข้าสินค้าผ่านด่านสิงขรบ้างแล้ว เพราะเป็นการย่นระยะทางการขนส่งได้มาก

รอนำเข้าอาหารทะเลมะริด

นายศุภอัฐกุลกล่าวถึงการเตรียมพร้อมของภาคเอกชนว่า ได้มีการหารือกับนักลงทุนจาก จ.สมุทรสาคร ให้มาเปิดโรงงานแปรรูปใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ต้องขนส่งไปยังโรงงานที่สมุทรสาคร เพื่อรองรับวัตถุดิบที่มาจากเมียนมา ขณะที่นักลงทุนในประจวบคีรีขันธ์ก็มีความพร้อม เช่น การแปรรูปผลไม้ มะพร้าว สับปะรด ว่านหางจระเข้ อุตสาหกรรมเหล็ก ส่วนการท่องเที่ยวก็สามารถเที่ยวได้ทั้งจังหวัด หากมีการเปิดด่านจะทำให้จีพีพี (GPP) ของจังหวัดเพิ่มมากขึ้นจนแตะแสนล้านบาทแน่นอน

“ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีความพร้อม ภาคเอกชนเมียนมาเองก็มีการผลักดันอยู่ เช่นเดียวกัน เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งการเร่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการขนส่งอาหารทะเลเข้ามาประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี” นายศุภอัฐกุลกล่าว

ด้านนายธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การยกระดับด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวรถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะปัจจุบันการบรรทุกสินค้าจากฝั่งไทยสามารถวิ่งไปถึงแค่เมืองมุตอง ก็ต้องย้ายของขึ้นรถบรรทุกเล็ก หากเป็นด่านถาวรและการก่อสร้างถนนในฝั่งเมียนมาแล้วเสร็จ ก็จะทำให้วัตถุดิบอาหารทะเลจากเมืองมะริดสามารถวิ่งเข้ามายัง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งค้าขาย และนำไปแปรรูปที่ จ.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร แล้วเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อกระจายสินค้าต่อไป

จุดผ่อนปรนพิเศษ – ปัจจุบันด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเพียงจุดผ่อนปรนพิเศษ ยังไม่ได้ยกระดับเป็นด่านถาวร เพราะติดปัญหาเขตแดน ขณะที่ฝั่งเมียนมาได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรมา 2 ปีแล้ว ซึ่งมีการค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างกันบริเวณชายแดน มูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 200-300 ล้านบาท/ปี

เมียนมาไม่ยอมรับเขตแดน

แหล่งข่าวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยกระดับด่านสิงขรจากจุดผ่อนปรนพิเศษ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ เนื่องจากหลักกฎหมายสากลทั่วไป หากจะเป็นจุดผ่านแดนถาวรต้องไม่มีปัญหาเส้นเขตแดน ซึ่งมีแนวทางแก้ไข คือ 1.การปักปันเขตแดนให้ชัดเจน ซึ่งต้องใช้เวลาเนิ่นนานมาก 2.หากไม่ปักปันเขตแดน ต้องมีการสำรวจภูมิประเทศด้วยวิธีเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติได้สำรวจร่วมกันเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปี 2556 แต่ขั้นตอนสุดท้ายต้องได้รับการลงนามร่วมกันของคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Thai-Myanmar Joint Boundary Commission-JBC) ไทย-เมียนมา ซึ่งทางฝ่ายไทยมีความพร้อมในการลงนาม ขณะที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อม ทำให้ยังไม่สามารถเดินหน้ายกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้

“ทางออกในขณะนี้คือรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคง และสถานการณ์ในพื้นที่ต้องมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหา และกำลังมีการจัดเก็บข้อมูลการค้าชายแดน 5-6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลที่ได้มีนัยว่ามูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยจะนำทั้ง 2 เรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อีกครั้งหนึ่งเร็ว ๆ นี้”

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ปัจจุบันจังหวัดประจวบฯมีความพร้อมมาก อาทิ อาคาร CIQ งบประมาณ 249 ล้านบาท สร้างเสร็จแล้ว ถนนขนาด 4 เลน นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมเส้นทางโลจิสติกส์ทางราง คือ

จากด่านสิงขรไปถนนเพชรเกษมเพียง 1.5 กิโลเมตร ก็ถึงสถานีรถไฟหนองหิน ซึ่งมีการสำรวจเพื่อเป็น  
เครือข่ายทางรางไว้แล้ว และทางน้ำก็มีทั้งท่าเรือน้ำลึกคลองวาฬ และท่าเรือบางสะพาน ขณะที่ฝั่งเมียนมา  
สร้างถนนลาดยาง 2 เลน 180 กิโลเมตร ไปถึงมะริด ขณะนี้เหลืออีกเพียง 60 กิโลเมตร

หากเป็นจุดผ่านแดนถาวร สินค้าไทยที่จะทะลักไปเมียนมาจะมีมูลค่ามาก ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค  
ที่เมียนมาเชื่อมั่นไทยว่ามีคุณภาพดีที่สุดในภูมิภาค และวัสดุก่อสร้าง ที่ขณะนี้ฝั่งเมียนมาอยู่ระหว่างการสร้างบ้าน  
แปงเมือง ซึ่งการเดินทางไปมะริด จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะสะดวกกว่าที่อื่นมาก โดยใช้เวลาเพียง 3  
ชั่วโมงครึ่งไปถึงมะริด และเพียง 1 ชั่วโมงถึงตะนาวศรี ซึ่งกำลังมีการสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียมกันอย่าง  
คึกคัก ตอนนี้ยังใช้การขนส่งวัสดุก่อสร้างจากย่างกุ้งเข้ามาใช้เวลา 1 วัน ขณะที่ฝั่งไทยจะได้รับประโยชน์  
จากการนำเข้าสินค้าจากเมียนมา คือ สินค้าประมง ที่สามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้อีกมหาศาล

ปัจจุบันเมียนมาได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรมา 2 ปีแล้ว ขณะที่ฝั่งไทยยังเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ ซึ่งแม้  
จะสามารถใช้บัตรผ่านแดนเข้าออก หรือนำเข้า-ส่งออกได้ตามปกติ ระหว่าง 2 ชาติ แต่บุคคลชาติที่ 3 ไม่  
สามารถทำได้ ดังนั้นหากยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน  
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวก็จะตามมา เนื่องจากฝั่ง  
เมียนมาทั้งตะนาวศรี และมะริด ยังมีบรรยากาศของประเทศไทยเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

### ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์ - ศูนย์พยากรณ์ฯหอการค้าไทย

Source - ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจม.หอการค้าไทย (Th)

### ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากการ  
ส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวได้ดี
- กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5%
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.74% yoy, อัตราการใช้กำลังการผลิตใน  
เดือน ส.ค. อยู่ที่ 62.5%
- กนง. ปรับเพิ่มคาดการณ์จีดีพีในปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5%
- ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ 3.5% ตามที่เคยคาดการณ์  
ไว้
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.(อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อ  
วันศุกร์ที่ 22 ก.ย.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ส.ค. ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังมาจากการส่งออกสินค้าและบริการที่ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง สอดคล้องกับอุป  
สงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการใช้จ่าย

ภาครัฐนั้นขยายตัวจากรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับตัวลดลง ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัวจากเดือนก่อน, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงติดตามความเสี่ยงในบางจุดที่อาจจะสร้างความเปราะบางให้กับเสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร, ธปท. ได้ประกาศรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศไทยประจำปี 60 ซึ่งประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 3.74% yoy และถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 9 เดือน ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 62.5% เพิ่มขึ้นจาก 60.0% ในเดือน ก.ค., สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2560 รัฐบาลมีรายได้ 2.08 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.67 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 4.62 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2560 มี จำนวน 3.15 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนอยู่ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยในปี 60 เป็นเติบโต 3.8% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5% พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกปีนี้เป็นขยายตัว 8.0% จากเดิมคาดโต 5.0%, ในขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นไว้ที่ 3.5% ตามที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยมองว่าการส่งออกจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าการลงทุนภาครัฐจะเร่งตัวขึ้น

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. ปัจจัยที่สำคัญตลอดสัปดาห์นี้เป็นในเรื่องของการขายสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ และกลับเข้าไปถือดอลลาร์ ทำให้เงินบาทไม่ได้เป็นสกุลเดียวที่อ่อนค่าแต่เป็นทั้งภูมิภาค รวมทั้งเงินเยนและยูโรด้วย สำหรับผลประชุม กนง. คงดอกเบี้ยนั้นส่งผลทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าในช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นก็อ่อนค่าต่อ ซึ่งตลาดมองว่าดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งค่าและบาทจะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า

### ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ประเทศสหรัฐฯ: จีดีพีประจำไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) ขยายตัว 3.1%, ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน ส.ค. ลดลง 2.6%

- ประเทศจีน: รายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.7% และมีกำไรพุ่งขึ้น 17.3%

- ประเทศญี่ปุ่น: อัตราว่างงานในเดือน ส.ค.อยู่ที่ระดับ 2.8% (ไม่เปลี่ยนแปลง), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7%

- สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยูโรโซนในเดือน ก.ย. ตีตัวขึ้นแตะระดับ 113

- ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 2/2560 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) ขยายตัว 3.1% ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 3.0%, สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่าการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือน ส.ค. ลดลง 2.6% ประเทศจีน: คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจของจีน (SASAC) เปิดเผยว่ารายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 15.7% และมีกำไรพุ่งขึ้น 17.3%

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในเดือน ส.ค.อยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน ก.ค., กระทรวงสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานในเดือน ส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.7% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.5% ในเดือน ก.ค. สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยูโรโซนในเดือน ก.ย. ดีดตัวขึ้นแตะระดับ 113 จากระดับ 111.9 ในเดือน ส.ค.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ย. 60 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. ที่ระดับ 51.67 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัจจัยของสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นตลาดน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากความพยายามของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในการลดอุปทานน้ำมันโลกลงอีกราว 2%

### ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (2-6 ตุลาคม 2560)

- ประเทศสหรัฐฯ: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM), ดุลการค้าเดือน ส.ค.

- สหภาพยุโรป/ยูโรโซน: การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.ย. จากมาร์กิต, อัตราว่างงานเดือน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ส.ค.

- ประเทศญี่ปุ่น: การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทั้งกัน) ประจำไตรมาสที่ 3 2560, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ย., ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย., ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือน ส.ค.